



# ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5005 ภายใน 5666  
โทรศัพท์/โทรสาร 0-2258-0311

ข่าวจากหนังสือพิมพ์มติชน ฉบับประจำวันจันทร์ที่ 19 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2550 หน้า 1

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มธ.รับเด็กพิการเรียน"ป.ตรี" "มศว"เพิ่มพื้นที่ความสะดวก

มธ.เปิดรับเด็กพิการ ให้โอกาสเรียนจนจบ"ป.ตรี" พร้อมตั้งศูนย์บริการรองรับ อาจารย์นิเทศฯ มั่นใจศักยภาพเรียนร่วมนักศึกษาปกติได้ เด็กพิการวอนรัฐดูแลมากขึ้น "มศว"ปรับพื้นที่มหาวิทยาลัยอำนวยความสะดวกเพิ่ม

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาในโครงการนักศึกษาพิการ ประจำปีการศึกษา 2551 เมื่อวันที่ 14-16 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีนักศึกษาพิการเข้าสมัครศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาเพียง 35 คน จากจำนวนที่เปิดรับทั้งหมด 56 คน ส่วนใหญ่เลือกเรียนในคณะศิลปศาสตร์ จำนวน 7 คน รองลงมาคณะนิติศาสตร์ 6 คน นอกจากนี้ ยังมีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน คณะละ 4 คน

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน นายกำชัย จงจักรพันธุ์ รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้ริเริ่มโครงการนักศึกษาพิการ กล่าวถึงกรณีที่มีเด็กพิการมาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจำนวนน้อยกว่าที่เปิดรับว่า โครงการรู้ตั้งแต่ต้นว่ามีเด็กพิการที่จบในระดับมัธยมศึกษาจำนวนน้อยเนื่องจากอุปสรรคอำนวยความสะดวกในการเรียนไม่เพียงพอ ดังนั้น การก้าวเข้ามาในระดับมหาวิทยาลัยจึงเป็นเรื่องยากลำบาก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญของเด็กพิการ จึงเปิดโครงการนักศึกษาพิการ เพื่อเปิดโอกาสให้เข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้จัดตั้งศูนย์บริการนักศึกษาพิการขึ้น มีรถบัสวีลแชร์ คอมพิวเตอร์ช่วยแปล ห้องสมุดทาบ เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่เด็กพิการ และจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้นักศึกษาพิการประสบความสำเร็จการศึกษา

"มธ.คาดหวังว่า ถ้าเราให้โอกาสเขา เขาก็สามารถดูแลตัวเองและครอบครัวได้ จะไม่เป็นภาระของสังคม ที่ที่เราให้เด็กพิการเรียนร่วมกับนักศึกษาปกติ เพื่อสามารถเรียนรู้การใช้ชีวิตในสังคมและยังพิสูจน์ได้อีกว่าเด็กพิการมีความเทียบเท่ากับเด็กปกติ" นายกำชัยกล่าว

นายธีรภาพ วงชนะสิทธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ป่วยด้วยโรคกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง เผยว่า ที่เลือกสมัครที่ มธ. เพราะเปิดโอกาสให้คนพิการเข้าศึกษาต่อ จึงเลือกเรียนคณะศิลปศาสตร์ ภาควิชา บรรณารักษ์ศาสตร์ เพราะต้องการเป็นเจ้าหน้าที่ห้องสมุดประจำจังหวัด แม้ว่าจะมีกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง แต่คิดว่าสามารถทำหน้าที่นี้ได้ และต้องการให้รัฐบาลดูแลเด็กพิการเรื่องการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามากกว่านี้ เพราะการเรียนจะทำให้สามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ ทำให้ผู้พิการสามารถแสดงศักยภาพเหมือนคนปกติ

น.ส.วริศรา สอนจิตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา พิการร่างกาย กล่าวว่า ได้เข้ามาสมัครในคณะวารสารศาสตร์ฯ เพราะเป็นคณะที่ใฝ่ฝันมาตั้งแต่เด็ก แม้จะเดินไม่ได้ แต่มั่นใจว่าสามารถเรียนได้ อย่างไรก็ตามสังคมไทยยังไม่ค่อยให้โอกาสกับเด็กพิการเท่าที่ควร ขณะที่ต่างประเทศจะอำนวยความสะดวกแก่คนพิการ เช่น การจอดรถประจำทางเทียบฟุตบอล เพื่อให้คนพิการสามารถวีลแชร์ขึ้นรถประจำทางได้ทันที จึงอยากให้รัฐบาลอำนวยความสะดวกแก่ผู้พิการบ้าง

น.ส.ณัฐภา กรวิทยานนท์ พี่สาวของนายอรรถพล กรวิทยานนท์ บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มธ. ซึ่งเข้าโครงการนักศึกษาพิการรุ่นแรก ประจำปีการศึกษา 2549 เปิดเผยว่า น้องชายมีปัญหาในเรื่องการเรียนบ้าง เพราะเรียนตามเพื่อนไม่ทันเนื่องจากปัญหาเรื่องการฟัง แต่แก้ปัญหาโดยการมาเรียนให้เร็วขึ้นและพบอาจารย์ผู้สอนในวิชาที่ไม่เข้าใจ บางทีก็นำเทปเข้าไปอัด และน้องของตนเคยได้เกรดเอ จากการออกแบบเสื้อผ้าโชว์ และปัจจุบันทำธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับการออกแบบเสื้อผ้า

นางวิไลวรรณ ซึ่งปรีดา หัวหน้าศูนย์บริการนักศึกษาพิการ เปิดเผยว่า การรับสมัครนักศึกษาพิการในโครงการนี้ยังมีข้อจำกัด เช่น นักศึกษาที่ใช้เครื่องช่วยฟังแล้วยังไม่ได้ยิน ทำให้ไม่สามารถรับเข้ามาเรียนได้ เนื่องจากศูนย์ไม่มีล่ามแปลภาษามือได้ และบางคณะยังมีข้อจำกัดในการเลือกนักศึกษาเข้าศึกษา เช่น คณะสหเวชศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาต้องใช้ตาแยกประเภทสารเคมี ทำให้เด็กพิการทางตาไม่สามารถเข้าเรียนได้

ศ.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวถึงแนวทางการรับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษ ได้แก่ ผู้พิการทางร่างกาย ไม่ว่าจะพิการทางหู ตา หรืออาจจะพิการทางแขนขา ตลอดถึงบางคนมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ หรือที่เรียกว่า (แอลดี) หรือสมาธิสั้น ออทิสติก ล้วนแล้วแต่สามารถเข้าเรียนระดับอุดมศึกษาได้แทบทั้งสิ้น หากเด็กคนนั้นมีความตั้งใจ และสามารถผ่านเกณฑ์การคัดสรรของมหาวิทยาลัยได้ ก็มีสิทธิเข้าเรียนทุกคน ในแต่ละปี มศว จะรับนิสิตที่มีความต้องการพิเศษเข้า มศว เป็นประจำทุกปี โดยเปิดรับทุกสาขาและทุกคณะ ไม่เคยปฏิเสธเด็ก และแต่ละปีเด็กก็ผ่านการสอบเข้าในคณะทางด้านศิลปศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือแม้กระทั่งในคณะทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มศว ก็รับหมดทุกคน เพียงเพราะเราเชื่อว่าหากเราปฏิเสธเด็กกลุ่มนี้ ไม่ยอมเปิดโอกาสให้พวกเขา เท่ากับเราสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคม

"อย่าลืมว่าการเปิดโอกาสนั้นทำให้เด็กแต่ละคนสามารถพัฒนาศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่ เขาจะเติบโตด้วยความมั่นใจในศักยภาพตัวเอง และไม่เป็นภาระต่อสังคม สถาบันการศึกษาจึงเป็นสถาบันที่จะช่วยเหลือให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษในด้านต่างๆ มีโอกาส มีศักดิ์ศรีเทียมเท่าเด็กปกติได้" ศ.วิรุณกล่าว

อธิการฯ มศว กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2551 มศว มีนโยบายเปิดโอกาสให้เด็กที่มีความต้องการพิเศษอย่างเต็มที่โดยได้ให้นโยบายกับฝ่ายพัฒนากายภาพและสถานที่ของมหาวิทยาลัย ให้ปรับพื้นที่ ตลอดถึงห้องน้ำ ลิฟต์ ทางลาดชัน ทางเดินสำหรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษที่ต้องนั่งวีลแชร์มาเรียน ดิกรเรียนต่างๆ ก็ต้องช่วยกันปรับพื้นที่เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ

"ผมอยากบอกว่า ไม่เพียงแต่เด็กที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ มศว เปิดโอกาสให้ แม้แต่โรงเรียนสาธิต มศว ทั้งฝ่ายประถม และฝ่ายมัธยมเราก็รับเด็กที่มีความต้องการพิเศษในหลายๆ ด้านเข้าเรียน เนื่องจากเด็กๆ ควรจะได้รับการฝึกทักษะร่วมกับคนปกติเพื่อให้เขาได้ใช้ชีวิตร่วมกับคนปกติได้อย่างไม่มีปัญหา" ศ.วิรุณกล่าว

ศ.วิรุณกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ มศว ยังรับผู้ที่มีความต้องการพิเศษไม่ว่าจะเป็นผู้พิการทางขา พิการทางสายตา หรือแม้แต่บางคนสมาธิสั้น หรือออทิสติก เข้าทำงานใน มศว ตำแหน่งอาจารย์ หรือเจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆ ที่สามารถทำงานได้ เพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ มศว จึงเปิดพื้นที่สำหรับคนที่มีความต้องการพิเศษมากขึ้นๆ ทุกปี และถือเป็นนโยบายสำคัญในศักยภาพของมนุษย์